



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง

1. คอลัมน์: ขายคาพระพิรุณ
2. ไฟเขียวของบเพิ่ม4.9พันล้านชดเชยชาวสวนยางงวด5-6
3. ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มเลี้ยงโคขุน
4. 'ธรรมนัส' ขึ้นเหนือตามโครงการ'อ่างเก็บน้ำ'
5. ภาพข่าว: ตรวจงาน
6. เดินหน้ายกระดับการจัดสวัสดิภาพช้าง
7. ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกรไทย คัดของดีทั่วไทย รับฝากขาย รุกช่องทาง...
8. ปลุกเก็ทฮวยก็รวยได้ด้วยงานวิจัย
9. อนุทิน-3รมต.โชว์ ฉีด'ซิโนแวค'แล้ว
10. 'แองค์'ลนนั่งรมว.ศช.-ดีอีเอส

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
มติชน (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน (กรอบบ่าย)
มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14551 หน้า : 8(บนซ้าย)

ชายคาพระพิรุณ



ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูการผลิตผลไม้ภาคตะวันออกให้ผลผลิต โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็น champion product สำคัญของภาคตะวันออก ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่า ในปีนี้ทุเรียนมีการออกดอกมากขึ้น และขณะนี้ ออกดอกครบ 100% แล้ว มีแนวโน้มการให้ผลผลิตสูงขึ้น เนื่องจากพื้นที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีทุเรียนให้ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 633,476 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.17 จากปีที่แล้วซึ่งมีผลผลิต 550,035 ตัน ทั้งนี้ ทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญ มีประเทศจีนเป็นตลาดนำเข้าทุเรียนผลสดที่ใหญ่ที่สุดของไทย ซึ่งจากรายงานของฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พบว่าในปี 2563 จีนนำเข้าทุเรียนผลสดจากไทยปริมาณทั้งสิ้น 575,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าถึง 69,000 ล้านบาท ส่งผลให้ทุเรียนครองแชมป์ผลไม้นำเข้าอันดับ 1 ของจีนแซงหน้าการนำเข้าเชอร์รี่ผลสดทั้งปริมาณและมูลค่า ถึงแม้ว่าปริมาณการนำเข้าจะลดลงไป 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2562 แต่มูลค่ากลับเพิ่มมากขึ้นถึง 44 เปอร์เซ็นต์ โดย

ทุเรียนมีส่วนมูลค่านำเข้าสูงถึง 23% เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้าผลไม้หลักทั้งหมดจากต่างประเทศของจีน

อย่างไรก็ตาม แม้ทุเรียนไทยจะเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนก็ตาม แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางสาวณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมวิชาการเกษตรติดตามผลการดำเนินงานการส่งออกในฤดูกาลผลิต 2564 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีการนำเสนอข่าวว่าประเทศจีนระงับการนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยสาเหตุจากตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทุเรียน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ประสานงานกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่งและได้รับหนังสือตอบยืนยันกลับมาว่ารัฐบาลจีนไม่เคอร์รับการนำเข้าทุเรียนจากไทย เนื่องจากตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ย้ำว่า ที่ผ่านมา แม้จีนจะยังไม่เคยตรวจพบปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสินค้าเกษตรจากไทย แต่กรมวิชาการเกษตรก็ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่จีนยอมรับและแนะนำให้ประเทศคู่ค้าปฏิบัติด้วยเช่นกัน เพื่อควบคุม

สุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ผลิต โดยกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำเอกสารการดำเนินการดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาจีนส่งให้สำนักงานศุลกากรของจีนทราบแล้ว พร้อมกับยืนยันว่าไทยได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผลไม้ส่งออกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยดำเนินการตามแนวทางของ WHO และ FAO เพื่อตอกย้ำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของผลไม้ไทยในปี 2564 อีกทั้ง กรมวิชาการเกษตร ไม่เพียงแต่จะเข้มงวดการตรวจศัตรูพืชในผลผลิตเท่านั้น แต่ยังเน้นการตรวจทุเรียนด้วยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อน โดย สวพ.6 จะรับภารกิจหลักตรวจทุเรียนอ่อนและกำกับดูแลการใช้รับรอง GAP ของผู้ส่งออก เพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออกที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน GAP และ GMP อีกด้วย

ข่าวนี้เป็นสิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรได้ว่ายังสามารถส่งออกทุเรียนไปยังจีนได้ตามปกติ และอย่าไปตื่นตระหนกจากข่าวลือเพื่อหวังทุบราคาทุเรียนจากบรรดาลังต่างๆ ขอเพียงเกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำในการสร้างมาตรฐานการผลิต และมีความซื่อสัตย์ไม่ตัดทุเรียนอ่อนขายก็พอ รับรองว่าปีนี้เป็นปีทองของชาวสวนทุเรียน และยังสามารรักษาตลาดทุเรียนไทยในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดนำเข้าทุเรียนที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของไทยได้อย่างแน่นอน

ขุนเกษตรรา

ไฟเขียวของบเพิ่ม4.9พันล้านชดเชยชาวสวนยางงวด5-6

คณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีมติเห็นชอบขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 4,990.435 ล้านบาท เพื่อจ่ายชดเชยแก่เกษตรกรชาวสวนยางในงวดที่ 5-6

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่ ครม. มีมติให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย ได้มีการกำหนดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,834,087 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการ

ยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1,142,294 ราย เกษตรกรที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 419,060 ราย และคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 272,733 ราย โดยได้กำหนดระยะเวลาการชดเชยรายได้จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินในเดือนถัดไปในแต่ละครั้ง

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการส่งจ่ายเงินไปแล้ว ในงวดที่ 1 - 4 จำนวน 9,333.321 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 2564) คิดเป็นร้อยละ 96.04 ของวงเงินงบประมาณเงินชดเชยที่ ครม. อนุมัติ (9,717.995 ล้านบาท) และ

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคายางพารามีความผันผวนไม่สอดคล้องกับราคายางที่คาดการณ์ ณ ช่วงเวลาที่จัดทำโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการคำนวณประเมินสถานการณ์ราคายาง ณ ปัจจุบัน คาดการณ์ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการชดเชยส่วนต่างราคาประกันในงวดที่ 5-6 วงเงินงบประมาณ 5,265.295 ล้านบาท ซึ่งเกินวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติเบื้องต้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 4,990.435 ล้านบาท (แบ่งเป็น งบประมาณสำหรับประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 4,880.621 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ภายในวงเงินไม่เกิน 109.814 ล้านบาท)

ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มเลี้ยงโคขุน

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าตามที่ ธ.ก.ส. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โคนเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมืองนั้น ปัจจุบัน ธ.ก.ส. เล็งเห็นว่าโคนเนื้อได้รับความนิยมในการบริโภค อีกทั้งมีราคาขายที่สูงขึ้นกว่าในอดีต จึงได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคขุนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ธ.ก.ส. และกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งได้ที่สำนักงาน

เกษตรอำเภอในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะให้ความรู้ในการเลี้ยงที่เป็นมาตรฐานโดยกรมปศุสัตว์ ควบคู่กับการจัดทำแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โดยแผนธุรกิจดังกล่าวแสดงให้เห็นที่มาของโครงการ โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการจัดการ แผนการเงิน แผนการผลิต แผนการตลาด โดยใช้หลักตลาดนำการ

ผลิต เช่น มีการจัดทำสัญญาซื้อขาย หรือ บันทึกข้อตกลงการซื้อขาย มีการจัดสรรประโยชน์ให้แก่เกษตรกรหรือชุมชน เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.01%ต่อปี หรือล้านละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันกู้ โดยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปลดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร กำหนดชำระคืนเงินกู้กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) กรณีค่าลงทุน ไม่เกิน 15 ปี (พิเศษไม่เกิน 20 ปี) นับแต่วันที่กู้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 104 แห่ง และ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อไปแล้วกว่า 417 ล้านบาท ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่

'ธรรมนัส' ขึ้นเหนือตามโครงการ'อ่างเก็บน้ำ'

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ จ.เชียงใหม่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย ณ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย วัดมาตุการาม จ.เชียงใหม่ โดยลุ่มน้ำฝางเป็นลุ่มน้ำที่ยังไม่เคยสร้างอ่างเก็บน้ำ จึงทำให้ในฤดูน้ำหลากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้อุปโภค-บริโภค หรือใช้ในการทำเกษตรกรรม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อยจึงเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำแรกที่จะสร้างขึ้นในลุ่มน้ำฝาง ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัสได้ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมเร่งรัดการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อยเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ซึ่งจะส่งน้ำไปตามลำน้ำเดิมช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณทั้ง 2 ฝั่งทางด้านท้ายน้ำด้วย



📌 **ตรวจงาน...**นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 พร้อมด้วย ลงพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่หอมแดงบ้านแซ่ หมู่ 6, 7 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ โดยมี น.ส.เสาวนิต ทับทิมจรรยา เกษตร จ.ยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และกลุ่มเกษตรกร ให้การต้อนรับ

เติมน้ำยาระดับการจัดสวัสดิภาพช้าง

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยในปัจจุบันมีจำนวนประชากรช้างเลี้ยงมีประมาณ 3,783 เชือก และช้างป่าประมาณ 3,000-3,500 ตัว โดยช้างเลี้ยงส่วนใหญ่จะอาศัยภายในปางช้างที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นจำนวนมาก กรมปศุสัตว์จึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ. 2563 โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยสาระสำคัญของประกาศจะเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบการปางช้าง เจ้าของช้าง ควาญช้าง ต้องจัดสวัสดิภาพช้างในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการจัดการอาหารและน้ำ ด้านการจัดที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย การรักษาและการป้องกันโรค ด้านพฤติกรรมตามธรรมชาติ ด้านสภาวะจิตใจ ตลอดจนการกำหนดให้

มีการใช้งานช้างอย่างเหมาะสม ตามเงื่อนไขการใช้งานช้างในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การใช้งานเพื่อใช้เป็นพาหนะ เพื่อการแสดง เพื่อประกอบกิจกรรมร่วมกับช้าง และเพื่อชักลาก โดยได้กำหนดเงื่อนไขอายุช้าง เวลาทำงาน เวลาพักช้าง ลักษณะการใช้งาน น้ำหนักบรรทุก และระยะชักลากตามประเภทการใช้งานช้าง

“กฎหมายฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของช้างในปางช้าง ซึ่งจะส่งผลให้ช้างได้รับการจัดสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานปางช้างที่กำลังจะประกาศเป็นมาตรฐานบังคับในอนาคตอันใกล้ และก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวปรับปรุง พัฒนา การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้างให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว โดยเมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วขอเป็นประโยชน์แก่ทั้งคอตัวช้าง ผู้ประกอบการ เจ้าของช้าง ควาญช้าง และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในการมาท่องเที่ยวปางช้างในประเทศไทยอีกด้วย”.

ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกรไทย คัดของดีทั่วไทย

รับฝากขาย รุกช่องทางออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ COVID-19



แพลตฟอร์มที่มีสินค้าจากชุมชนมากที่สุด
ในประเทศ แบ่งตามหมวดสินค้าต่าง ๆ เช่น
ของดีประจำจังหวัด สุขภาพและความงาม ฯลฯ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เลือกซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์ซึ่งมีความสะดวก ง่าย รวดเร็ว

➤ **ช่วยยกระดับสินค้า** ผ่านองค์ความรู้
ที่จำเป็นเพื่อการค้าขายและการทำธุรกิจ
ในโลกการค้ายุคใหม่ ทั้งการพัฒนาแพ็คเกจจิ้ง
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การตลาด
หรือโปรโมชั่นที่ช่วยดึงดูดผู้บริโภคและทำให้
สินค้าสามารถขายได้ในปริมาณที่มากขึ้น

โดยตัวอย่างชุมชนที่ไปรษณีย์ไทย
เข้าไปช่วยในด้านนี้ เช่น ลำไย
อบกึ่งแห้งละพูน จ.ลำพูน ไข่เค็ม
ไชยา อ.สม. จ.สุราษฎร์ธานี
พุทราทันสุข จ.กาฬสินธุ์
 เป็นต้น

➤ **ช่วยสนับสนุนผ่าน
เครือข่ายพันธมิตร** โดย
อาศัยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานชั้นนำ อาทิ
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
มหาดไทย ฯลฯ เพื่อสนองนโยบายแต่ละ
ด้านของแต่ละองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่จะช่วยกันยกระดับชุมชนให้ดีขึ้น
ต่อไป เช่น การขนส่งสินค้าในราคา
พิเศษให้กับผู้ประกอบการในเครือข่าย
ของแต่ละหน่วยงาน การเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของ
ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

ไปรษณีย์ไทย หน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เดินทางช่วยเกษตรกรในช่วงที่ยังต้อง
เผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 รวมถึงช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ที่ยังไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตและสินค้า
ได้ตามปกติ

ไปรษณีย์ไทย
จึงมุ่งทำหน้าที่เป็นส่วน
สำคัญในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงรุกเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรไทย
ทั่วทั้งประเทศ ช่วยลด
ปัญหาสินค้าล้นตลาด
และกระจายรายได้สู่
ชุมชน สร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสร้างรายได้

ให้กับชุมชนตลอดทั้งปี ประกอบด้วย

➤ **ช่วยรับฝาก** ขาย ณ ไปรษณีย์
ทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
จะได้เลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนในราคาที่ย่อมเยาแต่มีคุณภาพ
ที่ดี เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง พุทรา
ทันสุข ชมพูเพชรสายรุ้ง มังคุด ผลไม้ประจำ
ท้องถิ่น ผลไม้แปรรูป รวมถึงของฝากที่ผลิต
โดยคนในท้องถิ่น



➤ **ช่วยส่ง โดยกระจายสินค้าจาก**
ผู้ประกอบการชุมชนให้ถึงมือผู้บริโภค
มาตรฐานส่งเข้าได้บาย ส่งขายได้วันรุ่งขึ้น
และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วย
การใช้รถควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะช่วยรองรับ
การสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น
อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อม
รับประทานที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ

➤ **ช่วยประชาสัมพันธ์** แนะนำสินค้า
ชุมชนที่เว็บไซต์ Thailandpostmart.com

ไปรษณีย์ไทย ยังคงเดินทางช่วยเหลือ
พี่น้องเกษตรกร รวมถึงผู้ที่ดำเนินธุรกิจใน
ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขนส่งถึงผู้บริโภค
โดยตรง และเน้นช่วยให้ผู้ประกอบการปรับ
ตัวและปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจมาสู่โลก
การค้ายุคใหม่ให้มากขึ้น ตั้งเป้าปี 2564 สร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนรวม
กว่า 200 ล้านบาท เพื่อให้สามารถเดินทาง
และก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน



ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

ตอนนี้ เก็กฮวย
และคาโมมายล์กลายเป็น
พืชเศรษฐกิจเบอร์ 2
รองจากกาแฟ
เพราะความมั่นใจ
ในวัตถุดิบ

- เอื้อพันธ์
กรุงเทพธุรกิจ

ปลุกเก็กฮวยก็รวยได้ ด้วยงานวิจัย

กระบวนการแปรรูปดอกเก็กฮวย
ดอกคาโมมายล์ อบแห้ง ส่งผลให้ได้
ผลผลิตที่ดีขึ้น สร้างรายได้แก่เกษตรกร
และชุมชนอย่างยั่งยืน

- **ทำไมต้องมีงานวิจัย**
การแปรรูปดอกเก็กฮวย
และคาโมมายล์
“เมื่อก่อนนี้
เกษตรกรในพื้นที่
หมู่บ้านสะโงะ
อ.เชียงแสน จว.เชียงราย
ก็ปลูกเก็กฮวย (เบญจมาศ

กิ่งสีเหลืองอร่ามของ ดอกเก็กฮวย
ตัดกับเส้นขอบฟ้าและปุยเมฆขาว
บนพื้นที่สูงของ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงสะโงะ ไม่เพียงเป็น
ภาพจำให้ถ่ายรูปเช็คอินเหมือนแหล่ง
ท่องเที่ยวทั่วไป หากเป็นรายได้หลักของ
ชาวเขาและเกษตรกรบนพื้นที่สูง

“ตอนนี้รายได้จากการปลูก
ดอกเก็กฮวยและดอกคาโมมายล์ กำลังมา
ที่สองรองจากผลผลิตกาแฟแล้ว”
ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(สวท.) เล่าพร้อมอธิบายถึงความเป็น
มาของโครงการ การวิจัยและพัฒนา

หรือ Chrysanthemum) และคาโมมายล์ (Chamomile) พี่ชวงศ์เดียวกับ ดาวเรือง, ดาวกระจาย กลีบดอกสีขาว ตรงกลางสี เหลือง ใช้ทำเครื่องดื่ม ยา อาหาร น้ำหอม เครื่องสำอาง) แล้วแปรรูป โดยอบแห้งเพื่อจำหน่ายให้ฝ่าย การตลาดและโรงงานแปรรูปของ โครงการหลวงเพื่อเพิ่มมูลค่า เนื่องจากศูนย์ฯ อยู่ในพื้นที่สูงกว่า ระดับน้ำทะเลเพียง 500 เมตร จึงไม่ เหมาะสมกับการปลูกพืชเมืองหนาว อีกทั้งดินยังมีความเป็นกรด จึงทำให้ เกษตรกรมีพืชทางเลือกน้อย จนมี การทดลองส่งเสริมให้ปลูกชาดอกไม้ (คาโมมายล์) จนพบว่าผลผลิตมีคุณภาพดี มีการแปรรูปส่งให้มูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้จำหน่าย โดยโครงการหลวงสะโงะ รับซื้อดอกคาโมมายล์สดจากเกษตรกร ในการปลูกมีวิถีชีวิต มีภูมิปัญญา อยู่เดิม อย่างไรก็ตามปลูกแล้วก็ต้องเอา ไปแปรรูปโดยการอบแห้ง แรกๆ ศูนย์สะโงะ พยายามขนส่งไปที่ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่เหิยะ เชียงใหม่ ซึ่งไกล นอกจากเรื่องต้นทุนยังมีเรื่องวัตถุดิบที่ อบแห้งแล้ว เกิดความเสียหายระหว่าง ทางด้วย เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติ จึงค่อนข้างยากที่จะส่งเสริมให้ชุมชนหรือ เกษตรกรปลูกคาโมมายล์ให้ได้คุณภาพ ประกอบกับในรูปแบบเดิมของชุมชน ที่นั่น ศูนย์สะโงะ ใช้เครื่องอบเป็น เครื่องอบแบบรุ่นธรรมดา ใช้ความร้อนใส่ เข้าไปและให้วัตถุดิบค่อยๆ ทอยแห้งไป ความสม่ำเสมอของการแห้งจะไม่มี การควบคุมความชื้นทำไม่ได้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อคุณภาพผลผลิต ส่วนที่เจอ กับความร้อนสูงๆ จะมีสีคล้ำไป ส่วนที่ เจอความร้อนกลางๆ จะแปรปรวนเรื่อง ความชื้น ส่งผลให้เมื่อไปอยู่ในสภาพ อากาศข้างนอก ตอนที่เก็บรวบรวม จุลินทรีย์ที่มีในธรรมชาติแต่เดิมก็จะ เข้าไปทำลาย และปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบ ที่อบแห้ง ข้อนี้เป็นประเด็นปัญหาหลัก ในช่วงก่อนที่เราจะเข้าไปทำวิจัยก็มีคน ทำคาโมมายล์อยู่สักสิบกว่าครัวเรือน แต่ สวก.เห็นว่า บทบาทหน้าที่ของ สวก. เราพร้อมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรในทุกชุมชนด้วยการใช้ งานวิจัย จึงเป็นที่มาที่เราให้ทุนกับ อาจารย์ที่แม่โจ้ เพื่อไปวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา และหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหา เรื่องนี้”

● ที่มาของทุนวิจัยของ สวก. จึงเริ่มจาก นักวิจัยก่อน

“เราทำงานร่วมกันครับ โดย พช.ศ.ดร.ฤทธิ์ชัย อัครราชันย์ จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับผิดชอบ งานวิจัย สวก. เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัย ในโครงการ งานวิจัยการพัฒนา กระบวนการแปรรูปดอกคาโมมายล์ และดอกเบญจมาศ (เก๊กฮวย) อบแห้ง ของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ (Drying Process Development of Chamomile and Chrysanthemum for Sa-Ngo Royal Project Development Center) ที่พร้อมนำทางให้ เกษตรกร สร้างอาชีพ มีรายได้ และให้ความมั่นคงแบบยั่งยืน โดย โจทย์หลักของงานวิจัยคือ การพัฒนากระบวนการ แปรรูปชาดอกไม้อบแห้งที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นที่ของโครงการ ประมาณ 200 ไร่”

● เป็นงานวิจัยเพื่อ พัฒนาเครื่องอบ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี คุณภาพ

“ใช้ครับ เมื่อปี 2551 ได้เริ่มส่งเสริมให้ปลูก และแปรรูปดอกเก๊กฮวย (เหลืองสะโงะ) อบแห้ง ทำให้เกิด โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูป ดอกคาโมมายล์ และดอกเก๊กฮวยหรือ ดอกเบญจมาศอบแห้ง กลายเป็นผลงาน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น ถือเป็นบุญแก่สำคัญในการคงคุณค่า ทางโภชนาการ ให้คงไว้ซึ่งกลิ่น รส และ ยืดอายุการเก็บรักษา

แต่จากการวิจัยของ ดร.ฤทธิ์ชัย พบว่า ในการแปรรูปชาดอกไม้อบแห้ง ของศูนย์ฯ สะโงะ พบว่าไม่สามารถ ดำเนินกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก

ประสิทธิภาพของ เตอบแห้ง ของศูนย์ฯ จำนวน 3 เตามีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ การกระจายความร้อนในห้องอบแห้งไม่ สม่ำเสมอ มีสภาพการใช้งานไม่ค่อยดีนัก และมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงใน การสร้างลมร้อนมาก ส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนการอบแห้ง ส่งผลให้ขาดทุนอย่าง ต่อเนื่อง

ในปี 2556 จึงเริ่มทำวิจัยกัน ตั้งสมมุติฐานไว้ว่าแก้ไข้ปัญหาเรื่อง ของความร้อนในเตอบไปไม่ทั่วถึงและ ไม่เท่ากัน โดยไปเพิ่มการไหลเวียนของ อากาศ ส่วนที่หนึ่งคือไปทำให้ความร้อน ที่เราใส่เข้าไปในเตอบมีการกระจายตัว และมีความร้อนที่ทั่วถึงเท่ากันในทุกๆ ส่วนของห้องอบ ส่วนที่สองพยายาม ควบคุมเรื่องการเปิดปิดในแต่ละเฟส ให้มากขึ้น ไม่ใช่ให้ความร้อนสม่ำเสมอ



ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นถึงจบ มีการเบาลง เพื่อให้ความร้อนเหมาะกับสภาพวัตถุดิบ ที่เราป้อนเข้าไป จากผลการวิจัยได้ ผลลัพธ์ค่อนข้างดี

หลังจากแล้ววัตถุดิบที่แปรรูปหลัง การอบ มีความสม่ำเสมอเรื่องความชื้น มากขึ้น มิติต่อไปคือเมื่อความชื้นได้ คุณสมบัติได้ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ลดลงทันที คุณภาพของวัตถุดิบสม่ำเสมอ ถ้าเราทำเกินไปก็จะได้ทั้งร้อย การควบคุม

คุณภาพดีขึ้น ประเด็นหลักเลย เราไปดู
โรงอบของเกษตรกร ตอนแรกไม่ได้
มาตรฐานเลยไปแนะนำเกษตรกรให้
เข้าในระบบ GMP ซึ่งเป็นมาตรฐาน

ของการบรรจุ สุดท้ายเราปรับปรุงจนได้
มาตรฐาน สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
และเป็น food safety”

● ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามความมุ่งหมาย แค่ไหน

จากผลลัพธ์นี้เราสามารถขยาย
การผลิต จากสิบครัวเรือนเป็นร้อย
ครัวเรือน นอกจากนี้ยังทำให้ลดส่วน
การเอาวัตถุดิบจากสดมาทำเป็นแห้ง

“เพิ่มมากขึ้นด้วย เช่นก่อน

หน้านี้ดอกแก้วย 10

กิโลกรัม มาอบแห้งได้ 1

กิโลกรัม เพราะเกิดการ

สูญเสีย พอมีเครื่องอบ

ลมร้อนสามารถใช้

ดอกแก้วย 7 กิโล

สามารถอบแห้งได้ 1 กิโล

ส่วนดอกคาโมมายล์สดอยู่

ที่ 6 กิโล อบแห้งได้ 1 กิโล

และลดอัตราการใช้พลังงาน

มากกว่า 120% เป็นการเพิ่ม

รายได้จากวัตถุดิบที่เราป้อนเข้าไป

ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสม

● พอเกษตรกรมีรายได้เพิ่มก็ส่งผลให้ ปลูกเพิ่มขึ้น

“เกษตรกรสนใจมาก กลับมาเพาะ

ปลูกชาดอกไม้ทั้งสองชนิดเพิ่มขึ้น อัตรา

การเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ จากก่อนหน้านี้

ตอนเริ่มต้นโครงการมี 10 ครัวเรือน

ปัจจุบันเพิ่มเป็น 250 ครัวเรือน ซึ่งปี

ที่แล้ว ศูนย์ฯ สามารถอบแห้งชาดอกไม้

รวม 85 ตันสด และมีรายได้กลับสู่

เกษตรกรมากกว่า 5.85 ล้านบาท

ทั้งนี้เราก็ขยับขึ้นไปอีกโดยไป

ออกแบบร่วมกับนักวิจัยว่า ถ้าเราทำภาค

(อบ) ให้เกิดการหมุนเวียนเพื่อความ

แม่นยำในการจ่ายความร้อนในทุกส่วน

ของตู้อบ และจะช่วยประหยัดความร้อน

ไปเท่าตัวเลย ส่งผลดีเชิงต้นทุน ทำให้ใช้

วัตถุดิบน้อยลง ดอกไม้ที่เก็บมาแล้วไม่

กระจุกตัวมารอกอบ

เกษตรกรส่วนหนึ่งกลับถิ่นฐานด้วย

จากสถานการณ์โควิด คนหนุ่มสาวที่ทำงาน

ในเขตตัวเมืองอุตสาหกรรมเกิดตงงาน
ก็กลับมาช่วยครอบครัวทำการเกษตร
พอมีรายได้เลี้ยงชีพได้ก็ไม่คิดจะละทิ้ง

ถิ่นฐานบ้านเกิด ทำให้ชุมชนเกิดความ
เปลี่ยนแปลงคือ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพที่ยั่งยืน นับว่า
เป็นความสำเร็จของโครงการวิจัย”

● ดอกไม้อบแห้งทั้งสองชนิดจะเป็นที่ ต้องการของตลาดอยู่ตลอดไปหรือไม่

“เนื่องจากมีตลาดอยู่แล้ว เราก็รู้

ถึงสรรพคุณของน้ำแก้วยและ

ชาคาโมมายล์ อีกทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพ

ก็นิยมใช้มากขึ้นด้วย และคน

กลุ่มรุ่นใหม่ที่กำลังมาปลูกแก้วย

เขาก็มีแนวคิดก้าวหน้าหันยุค New

Normal อายากจะเอาแก้วยและ

คาโมมายล์แปรรูปที่อบแห้งแล้วไป

ขายผ่านออนไลน์ ซึ่งทำได้ดีพอ

สมควร ชุมชนก็ได้ประโยชน์ อีกทั้งสร้าง

มิติใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่

ผู้บริโภคด้วย

ซึ่งตอนนี้ **แก้วยและคาโมมายล์**

กลายเป็นพืชเศรษฐกิจเบอร์ 2

รองจากกาแฟ เพราะความมั่นใจใน

วัตถุดิบ ยิ่งเป็นผลผลิตที่เราใช้ในการชง

การดื่ม หรือกิน เป็นการบริโภคโดยตรง

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ การที่เรา

สามารถยกระดับการผลิตเพื่อเพิ่ม

คุณภาพได้ โดยเฉพาะไม่มีจุลินทรีย์

ปนเปื้อน ราคาที่ได้ก็สูงขึ้นตามไปด้วย

ดอกไม้อบแห้งทั้งสองชนิด

สามารถทำรายได้สี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาท

(ต่อการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว 6 เดือน)

ถือว่าเป็นรายได้ที่ดี ปัจจุบันศูนย์ฯ

ได้เพิ่มราคารับซื้อดอกแก้วยจากราคา

42.5 บาทต่อกิโลกรัม (ราคารับซื้อก่อน

ดำเนินโครงการวิจัย) เพิ่มเป็น 47 บาท

ต่อกิโลกรัมสด และเพิ่มราคารับซื้อ

ดอกคาโมมายล์จาก 50-55 บาท เพิ่มเป็น

70 บาทต่อกิโลกรัม”

● งานวิจัยช่วยเปลี่ยนชีวิตเกษตรกร ถ้าต้องการทุนวิจัย ทำอย่างไร

“สวก. ในฐานะหน่วยงานที่ให้ทุน

วิจัยด้านการเกษตรและการบริหารจัดการ

ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ โดยขับเคลื่อนงานตาม

นโยบายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าเกษตร สวก.ก่อตั้งเมื่อปี 2546

ปัจจุบันยังมี 18 ภารกิจหลักๆ คือ

1. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร

2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยด้าน

การเกษตร 3. เป็นศูนย์กลางด้าน

ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของ

ทั่วประเทศ

ภาพรวมของ สวก. 17 ปีที่ผ่านมา

เราสนับสนุนทุนวิจัยไปแล้วมากกว่า

5,000 ล้านบาท จำนวนโครงการที่เราให้

ไปประมาณ 1,700-1,800 โครงการ

การจะให้ทุนวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับข้อเสนอ

ของโครงการว่ามีความชัดเจน หรือ

ตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน ของประเทศ

ในภาคส่วนนั้นๆ ดูจากประเด็นปัญหา

เช่น ปลาไม่กินลูกน้ำเลย ปัญหาของใคร

ไม่รู้ ไม่ใช่ปัญหาของภาคเกษตร แต่ถ้า

บอกว่าเลี้ยงปลานิลแล้วเป็นโรค ฟาร์มกุ้ง

เลี้ยงแล้วตายหมด โรคตายด่วน

เป็นปัญหาของกลุ่มเกษตรกร เป็นปัญหา

ของภาคการเกษตร เป็นปัญหาของ

ผู้ประกอบการ ในการแปรรูป หรือเจอ

ปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อรา แล้วนำ

ไปสู่เรื่องการวิจัยได้ งานวิจัยจะเริ่ม

กระบวนการจากประเด็นปัญหาที่อยู่ใน

ภาคการเกษตรก่อน”

● งานวิจัยเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ ภาคเกษตรมีอะไรบ้าง

“งานเร่งด่วนจริง ๆ เป็นเรื่อง

food safety ซึ่งถือเป็นงานหลักของเรา

เลย อีกเรื่องคือโควิด-19 เป็นเรื่องของ

สมุนไพรที่ใช้ในเชิงรักษา แต่อาจไม่ไป

ทดแทนเรื่องยาแผนปัจจุบัน หากเน้นใน

เรื่องการรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี

มีภูมิคุ้มกัน ประเภทสมุนไพรตามมาตรฐาน

ก็ใช่ แต่เป็นเรื่องของความคงตัวของ

สารสกัด เพราะสมุนไพรสมัยก่อนเช่น

ฟ้าทะลายโจร เวลากินทีหลายเม็ด หรือ

กินกำมือหนึ่งสี่เม็ด หกเม็ด เพราะมีสาร

สำคัญน้อยเพราะไม่คงตัว สมัยใหม่มีวิธี

การสกัดที่ดีขึ้น ทำให้ได้สารสกัดที่มีความ

คงตัวมากขึ้น โอกาสที่เราจะใช้ยา

ก็อยู่ในขนาดพอดีๆ ไม่สูงมาก รวมถึง

ข้อกังวลในเรื่องของการบริโภคด้วย เช่น

พลาสติก วัสดุห่อหุ้ม ใช้หมด ไปอยู่ใน

งานวิจัยของเราหมดเลย”

● ยกตัวอย่างงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ

“งานวิจัยของ สวก. ที่สำเร็จแล้ว เอาไปใช้ประโยชน์แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ กับในเชิงพาณิชย์ เช่น **งานวิจัยพาณิชย์** ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาหาร เราทำงานวิจัยเรื่องอาหาร เครื่องสำอาง เรื่องที่นำไปสู่การทำยา เราขายให้กับภาคเอกชน ขายทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ที่ว่าจดสิทธิบัตรหรือเปล่า เช่น ในอดีตเราขายเรื่องการเลี้ยงหอยมุก เราให้นักวิจัยไปทำ สุดท้ายผู้ประกอบการรายใหญ่มารับซื้อเทคโนโลยีของเราไปผลิตขายหอยมุก เรื่องอาหารอีกหลายตัว เช่น สารสกัดจากข้าว ไปทำเป็นยาแก้ผมร่วง อันนี้ขายสิทธิบัตรไป เรื่องของน้ำสกัดจากเป่าฮือ มาทำอาหารสุขภาพ อันนี้เชิงพาณิชย์

ส่วน **เชิงสาธารณะ**เยอะมาก คือเราไม่หวังผลกำไร เป็นการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกร จะเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสูงกว่า เพราะเกษตรกรปลูกกันเยอะ เช่น พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีลักษณะดี หรือเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตให้

ถ้าโยนในเขตภาคเหนือให้กลับมาสมบูรณ์ ด้วยวิธีการตัดแต่งผล การเปิดพุ่ม การใส่ปุ๋ยบำรุงดิน จัดการน้ำเพื่อให้มีคุณภาพ ทำให้ผลใหญ่ขึ้น อย่างนี้เราให้เกษตรกรไปเลยฟรีๆ เพราะจะได้ขยายไปใช้ในวงกว้าง เรียกว่าเป็นประโยชน์ในเชิงสาธารณะ และได้รับความสำเร็จค่อนข้างสูง

เชิงนโยบาย เราทำหลายเรื่อง เช่น ไขมันทรานส์ เราทำงานเชิงนโยบายให้ ออย. ที่ใช้ข้อมูลของเราจากงานวิจัยเรื่อง ไขมันทรานส์ ไปเป็นเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์ว่า ในอาหารต้องมีหรือไม่มีอะไรเท่าไร ประกาศออกเป็นระเบียบของสาธารณสุข เรื่องไขมันทรานส์ ส่วนหนึ่งมาจากงานวิจัยของ สวก.”

ประชาชน หรือเกษตรกรที่สนใจ อยากชมผลงานการวิจัยช่วยเกษตรกรในเรื่องต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในงานเกษตร เข้าไปรับชมข้อมูลได้ที่ **สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. และที่** <https://www.arda.or.th/>

อนุทิน-3รมต.โชว์ ฉีด'ซิโนแวค'แล้ว

**'บิ๊กตู'ต้องรอ-ฉะดราม่า
เฉลิมชัยวิต-ความดันขึ้น
มหาชัยประเดิมรองผู้ว่าฯ
13จังหวัดพร้อมจิ้มวัคซีน
ปทุมสั่งปิดโรง.เสี่ยงโควิด
ได้ฤกษ์'หมอมหู่'จิ้มเข็มแรก'ซิโนแวค'ต้านโควิด
ยันปกติดีไม่มีอาการใดๆ ขณะที่'บิ๊กตู'ให้กำลังใจ
4 รมต.ฉีดวัคซีน ส่วน'หมอดี'บอกแค่แขนตึง แจง
คือนายกฯกลางเดือน มี.ค. ด้าน'เฉลิมชัย'วิตเหตุ
ความดัน (อ่านต่อหน้า 6)**

ต่อจากหน้า 1

'ซิโนแวค'

'บิ๊กตู'ให้กำลังใจรมต.ฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุม
อัญญา สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่สถาบัน
บำราศนราดูร ได้มีการจัดการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็น
ครั้งแรกของประเทศไทย เป็นวัคซีนชนิดเชื้อ
ตายจากบริษัทซิโนแวค โดยมี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นสักขีพยานพร้อมร่วมให้
กำลังใจ สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกนั้นฉีดให้

กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าสาธารณสุข พร้อมด้วย นาย
สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางกนก
วรรณ วัฒนาวุธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ทั้งนี้ สาเหตุที่ พล.อ.ประยุทธ์ ใน
ฐานะผู้นำประเทศไม่ได้เป็นผู้ฉีดวัคซีน
เข็มแรกของประเทศไทย เนื่องจากข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ ของวัคซีนซิโนแวคจะฉีดให้กับ
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปีเท่านั้น แต่นายกฯต้อง
รอฉีดวัคซีนของบริษัท แอสตราเซนเนกา จำกัด
สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ขณะนี้วัคซีนดังกล่าว
ยังติดปัญหาเทคนิคด้านการบูรณาการและเอกสาร
'หมอมหู่'จิ้มเข็มแรก-'หมอดี'ตาม
ต่อมา ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก
ให้นายอนุทิน ส่วนคนที่สองคือนายสาธิต และ
ตามมาด้วยนายอิทธิพล นพ.เกียรติภูมิ วงศ์
รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส
การกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นลำดับ
ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้เฝ้า
สังเกตอาการผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนประมาณ
15 นาที เมื่อไม่มีใครมีอาการผิดปกติ นายกฯ
จึงกล่าวว่า ขอบขอบคุณผู้ที่สมัครใจเข้ารับการฉีด
วัคซีนในวันนี้ขณะนี้ ยังไม่มีอาการอะไรเกิด
ขึ้น ขอหวังใจคือให้เฝ้าระวัง 15-30 นาที เช่น
เดียวกับการฉีดวัคซีนอื่นๆ เป็นแนวทางที่ต่าง
ประเทศดำเนินการมา โดยในวันที่ 1 มีนาคม
วัคซีนจะไปถึงประชาชน ขอให้ประชาชนมั่นใจ
วันนี้คือประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในการฉีดวัคซีน
เข็มแรกเป็นประวัติศาสตร์สำคัญกว่านี้คือ
วันที่โควิด-19 ออกไปจากประเทศไทยและ
วันที่ประเทศไทยกลับคืนสู่ความสงบสุขและมี
เสถียรภาพ ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ต้องเป็นเช่นนั้น และเรื่องนี้อย่าดราม่ากันต่อ
พอแล้ว ทุกเรื่องขอเถาะ วันนี้บ้านเมืองมีปัญหา
อยู่หน่วยงายทุกอย่างนายกฯดูแลได้

นายกฯหวังชาติสงบ-มีเสถียรภาพ

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่า การฉีดวัคซีน
วันนี้เป็นเรื่องของทางการแพทย์ อย่าคิดว่ามี
ประเด็นนั้นประเด็นนี้กันอีก ขอให้เขียนข่าวใน
ลักษณะการสร้างการมีส่วนร่วมในการโควิด-19
ทั้งนี้ สธ.หมอมหู่พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้พยายามแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19
มาอย่างต่อเนื่อง แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะมีขึ้น
มิลง แต่แก้ปัญหาได้ ประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นอันดับต้น
ของโลก ขอให้ช่วยกันเขียนอย่างนี้ในข้อเท็จ

เข็มแรก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนซิโนแวคป้องกันโควิดเข็มแรกให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ตามด้วยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม, นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และนางกนกวรรณ วิชาวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ ที่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์



ชมคลิปวิดีโอ

จริง สำหรับนายกฯ เมื่อถึงเวลาแพทย์แจ้งให้ฉีดก็พร้อมจะฉีด เพราะชินอยู่แล้วเรื่องการฉีดยา เวลาไม่สบายทานยาไม่ทันใจก็ฉีดเอาไม่เช่นนั้นจะทำงานไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นไขัธรรมดา ทั้งนี้ หลังวัคซีนมาแล้วก็หวังให้โควิด-19 หดไปโดยเร็วและได้วัคซีนมาอย่างเพียงพอ หวังให้บ้านเมืองสงบ และการเมืองมีเสถียรภาพ

'อนุทิน' ยันฉีดแล้วยังปกติ

ขณะที่นายอนุทินกล่าวภายหลังว่า วันแรกของการฉีดวัคซีนถือว่าผ่านไปด้วยดี และสามารถฉีดไปได้หลายคน จากนั้นจะเดินทางไปโรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อติดตามการฉีดวัคซีนที่นั่น ขอให้คำมั่นยืนยันว่าวัคซีนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไร ที่ สธ.จัดมาให้คนไทยมีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน ขออย่าว่าการรับวัคซีนนี้ไม่ใช่แค่ทำเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงแต่เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว และระหว่างที่ นพ.ยง ทำการฉีดวัคซีนให้ นั้น ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือกังวลอะไร เพราะมีกำลังใจระดับนายกฯอยู่ข้างหลัง ทั้งนี้ หลังฉีดแล้วไม่ได้มีอาการอะไรใดๆ เลย ปกติดี รู้สึกอย่างไรคือดีใจที่วัคซีนมาถึงประเทศไทยให้ที่ สธ.สามารถจัดหาวัคซีนที่เพียงพอให้กับประชาชน หวังว่าจะทำให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด และประเทศไทยคืนสภาพปกติที่สุด

แจงนายกฯ รออีก 2 สัปดาห์

“ส่วนนายกฯ รอการฉีดวัคซีนของบริษัทแอสตราเซนเนกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2

สัปดาห์จะส่งมอบให้กับประเทศไทยได้ ตรงนี้คือมาตรฐาน เรื่องของวัคซีนจะบอกว่าให้เอามาฉีดก่อนแล้วค่อยจัดการเรื่องธุรการที่หลังมันไม่ได้ ซึ่งตอนนี้ผู้ผลิตยังไม่สามารถทำเอกสารให้ครบตามขั้นตอนได้ เพื่อที่จะส่งมอบให้กับผู้ซื้อต้องรอที่แจ่มกว่าประมาณ 8-10 วัน หากทุกอย่างเรียบร้อยจะเชิญนายกฯมารับการฉีด แต่ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของแอสตราเซนเนกา ที่เขามีความต้องการจัดส่งมาถึงเมืองไทยก่อน เพราะกลัวว่าถ้าให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆ หากมีกฎเกณฑ์อะไรมาห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศของเขา ก็จะเกิดความวุ่นวาย ขณะนี้วัคซีนแอสตราเซนเนกาก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแอสตราเซนเนกาก็อยู่ ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไทย ส่วนกรณีนายวิโรจน์ ลักษณะवादิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ประกาศว่าหากรัฐบาลอยากให้ฉีดวัคซีนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นก็ขอให้ติดต่อไปนั้น ไม่ได้กีดกันอะไร หากนายวิโรจน์อยากฉีดก็สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่สถานพยาบาลตามพื้นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์” นายอนุทินกล่าว

'สาธิต' บอกแค่แขนตึงเล็กน้อย

นายสาธิตกล่าวภายหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า หลังได้รับวัคซีนเข็มนี้จะรับเข็มต่อไปในวันที่ 22 มีนาคม อย่างไรก็ตาม หลังได้รับวัคซีนยังไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ อาจจะมีอาการตึงที่แขนเล็กน้อย แต่โดยหลักวิชาการต้องรอดูอาการอีกพักนึง แต่ยืนยันว่าเวลานี้ไม่มีปัญหาอะไร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป จะขอให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรก

ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน โดยทุกคนได้มีการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดการจะมีการกระจายให้ไปฉีดใน 13 จังหวัดแรก เป็นไปตามหลักของคณะอนุกรรมการวัคซีนแห่งชาติที่กำหนดว่าจะกระจายให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 1 มีนาคม จะเดินทางไปเป็นประธานการฉีดวัคซีนที่ จ.ชลบุรี

เมื่อถามถึงความชัดเจนเรื่องวัคซีนแอสตราเซนเนกา ลีตแรกที่จะเข้ามา นายสาธิตกล่าวว่า แอสตราเซนเนกาล็อตแรกเข้ามาแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องของเทคนิคที่จะขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรอง ต้องใช้เวลาเล็กน้อยไม่เกินวันที่ 15 มีนาคมนี้ และมั่นใจว่าอายุการใช้งานของวัคซีนดังกล่าวที่นำมาจากเกาหลีใต้จะทันอย่างแน่นอน ทั้งนี้ นายกฯ จะได้ฉีดประมาณกลางเดือนมีนาคมนี้

'เฉลิมชัย' ความดันขึ้นต้องงด

ด้านนางกนกวรรณกล่าวภายหลังว่า ไม่ได้รู้สึกกลัว ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยเป็นปกติมาก เพราะนายแพทย์ที่ทำการฉีดให้ นั้น ได้มีการเตรียมเข็มขนาดเล็กและมือเบามาก ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีคนมักจะมีคำถามว่าไม่ค่อยมั่นใจ จึงอยากแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงความมั่นใจนี้ เพราะหลังการฉีดแพทย์จะให้คำแนะนำต่างๆ ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำทุกขั้นตอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การฉีดวัคซีนครั้งนี้ปรากฏว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากมีอาการภาวะความ

ดัชนีสูง 180/90 ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยง โดย นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ยังไม่ได้ฉีดเพราะความ ดันขึ้น หมอจึงแนะนำให้ฉีดครั้งหน้า สงสัยคง ตื่นเต้น ปกติเป็นคนนอนดึก ตี 1-2 แล้ววันนี้ ต้องตื่นตี 5 เลยทำให้ความดันขึ้นเล็กน้อย ไม่รู้ ลึกผิดหวังที่มาเพราะต้องการให้ทุกคนเห็นว่ามี ความพร้อมและปลอดภัย

'หมอหนู'ตรวจฉีดวัคซีนมหาชัย

ที่ จ.สมุทรสาคร นายอนุทิน ชาญวีร กุล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงพยาบาล สมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกัน โควิด-19 และการฉีดวัคซีนเข็มแรกของ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รอง ผวจ.สมุทรสาคร เป็นผู้ฉีดวัคซีนเข็ม แรก นอกจากนี้ยังมีการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายนำร่องในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร อาทิ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารจังหวัด ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ด่าน หน้า อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตัวแทน ผู้ประกอบการ ผู้แทนแม่ค้าในตลาด ฝาย ปกครอง คณะกรรมการโรคติดต่อ ผู้มีโรค ประจำตัว และผู้แทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวมจำนวนทั้งสิ้น 159 คน

โดยนายอนุทินกล่าวต่อว่า มาสมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์ของการบริหาร การจัดการในการฉีดวัคซีน และฟังเรื่องการฉีด วัคซีนในฐานะเข็มแรกของจังหวัด และมาให้ กำลังใจกับทีมงานบุคลากรทางการแพทย์

ทางด้านนายธีรพัฒน์กล่าวว่า การฉีดวัคซีน ในครั้งนี้ความรู้สึกที่ได้ฉีดวัคซีนนั้นเหมือนฉีด วัคซีนปกติทั่วๆ ไปไม่มีความเจ็บปวดอะไร มีชั้น ตอนของสาธารณสุขต้องฉีด 2 เข็ม มีระยะเวลา ห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์ โดยสถานการณ์ จ.สมุทรสาคร ดีขึ้นมา จำนวนผู้ติดเชื้อลด น้อยลงและวัคซีนก็มาถึงทั้งหมด 70,000 โดส จะฉีดได้ทั้งหมด 35,000 คน ในชุดแรกและชุด ต่อไปก็จะตามมา

กระจายวัคซีนวัน1.1แสนโดส

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า สำหรับยอดทวนการฉีดวัคซีนในวันนี้ ดัดยอด เวลา 12.00 น. ที่สถาบันบำราศฯ ฉีดวัคซีนไป แล้ว 95 โดส 95 คน และ รพ.สมุทรสาคร 159 โดส 159 คน ทั้งนี้ ไม่มีรายใดพบผลข้างเคียง รุนแรงหลังรับวัคซีน เป็นการสร้างความมั่นใจ ว่าวัคซีนมีความปลอดภัย ขณะที่การกระจาย วัคซีนซิโนแวค จำนวน 110,000 โดส ไปใน

13 จังหวัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ กระจาย ไป 30,760 โดส ไปที่ จ.นนทบุรี 6,000 โดส จ.สมุทรสาคร 20,040 โดส จ.ชลบุรี 1,720 โดส สำหรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กระจายวัคซีน ไป จ.สมุทรสาคร อีก 15,040 โดส จ.ปทุมธานี 8,000 โดส จ.สมุทรปราการ 6,000 โดส กทม. 33,600 โดส กระจายไปใน รพ. 16 แห่ง อ.แม่สอด จ.ตาก 5,000 โดส จ.นครปฐม 35,060 โดส จ.สมุทรสงคราม 2,000 โดส จ.ราชบุรี 2,520 โดส จ.เชียงใหม่ 3,520 โดส ยอดรวมการ กระจายวัคซีน เวลา 12.00 น. รวม 79,240 โดส ฉะนั้นรวม 2 วัน ส่งไปรวม 110,000 โดส เพื่อเริ่มต้นทดสอบระบบให้เกิดความปลอดภัย หลังจากนั้นเดือนมีนาคม จะมีวัคซีนเข้ามาอีก 8 แสนโดส จะกระจายให้ครอบคลุมในกลุ่มเสี่ยง แต่ละจังหวัดมากขึ้น

คบค.เผยไทยป่วยใหม่70ราย

เพชบุ๊คศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยว่า มีผู้ ป่วยรายใหม่ 70 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบ เผื่อระวังและบริการ 43 ราย ผู้ป่วยจากการคัด กรองเชิงรุก 19 ราย และผู้เดินทางมาจากต่าง ประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 8 ราย รวม สะสม 25,951 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อใน ประเทศ 23,181 ราย และเป็นผู้เดินทางมา จากต่างประเทศ 2,770 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 25,128 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 740 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 70 ราย จากระบบเผื่อระวังและบริการ 62 ราย พบใน สมุทรสาคร 39 ราย ปทุมธานี 2 ราย ชลบุรี 1 ราย นครปฐม 1 ราย ส่วนการ คัดกรองเชิงรุก 19 ราย พบในสมุทรสาคร 10 ราย ปทุมธานี 9 ราย และผู้เดินทางมาจากต่าง ประเทศ 8 ราย ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย เยอรมนี 2 ราย แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ประเทศละ 1 ราย

มหาชัยทำพิธีเปิดตลาดกลางกุ้ง

ที่ตลาดกลางกุ้ง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รอง ผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีทำบุญถวาย ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ และเปิดตลาดกลาง กุ้ง โดยมี สสจ.สมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการค้าขาย ในตลาดกลางกุ้ง โดยจะเปิดค้าขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มีนาคม เวลา 07.00 น.

นายเกษม อ้าโพธิ์กษณาณชัย อายุ 72 ปี เจ้าของตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร กล่าวว่า ที่ ผ่านมาตลาดกลางกุ้งปิดมา 2 เดือนเศษ ตลาด

ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทุกแพช้วยตัวเอง ไปขายที่อื่น อีกทั้งต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องอีก ต่อไปนี้จะดำเนินการจัดรูปแบบ คัดกรองผู้เข้า มาและทำให้ไม่มีโควิดระลอกที่ 3 ขอยืนยันว่า ตลาดกลางกุ้งปลอดภัยแน่นอน เพราะมีการคัด กรอง ไม่ให้แรงงานเดือนเข้ามาในตลาดกลางกุ้ง อย่างเด็ดขาด ส่วนที่พกมีการทำความสะอาด จัด ระเบียบให้เหลือผู้อาศัยห้องละ 1-2 คนเท่านั้น

สมุทรสาครป่วย49-ราชบุรี1ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ยอดติดเชื้อ ภายใน จ.สมุทรสาคร ว่ายังพบผู้ป่วยอีก 49 ราย จากการค้นหาเชิงรุก แบ่งเป็นคนไทย 2 ราย ต่างต่าง 8 ราย ในโรงพยาบาลเป็นคนไทย 20 ราย และต่างต่าง 19 ราย

ขณะที่ จ.ราชบุรี สถานการณ์ของการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 พบผู้ป่วยยืนยัน รายใหม่ 1 ราย เป็นแรงงานต่างต่างเพศ หญิง อายุ 24 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ถือเป็นแรงงาน ต่างต่างรายแรกที่ติดเชื้อของจ.ราชบุรี

ปทุมฯขงปิดโรงงานหลังพบเชื้อ

ที่ จ.ปทุมธานี ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ควบคุมโรค พ.ด.ท.คำณวิทย์ สุภระจ่าง นายก องค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี, นพ.รังสรรค์ นุตธา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประชาธิปัตย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบจ.ปทุมธานี และ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าร่วมประชุมความ คืบหน้าการดำเนินการตรวจเชื้อโควิด-19

โดย นพ.รังสรรค์กล่าวว่า สถานการณ์ใกล้ จะควบคุมได้ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว แต่เนื่องจาก มีผู้ประกอบการบางรายที่ปกปิดข้อมูลกับทีม แพทย์ อย่างเช่นมีผู้ประกอบการแห่งหนึ่งมี โรงงานอยู่ภายนอกโซนกันกัน ไม่ให้ความร่วมมือ นำคนงานเข้ามาตรวจทำให้หลุดการสำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดเข้าไปสแกนพื้นที่เชิงลึก และเข้าตรวจภายหลังทำให้พบการติดเชื้อเพิ่ม จากจำนวนแรงงานต่างต่างทั้งหมด 60 คน พบ ติดเชื้อ 26 คน เพราะฉะนั้นโรงงานนี้จะเสนอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปิดกิจการไปก่อนจากการ ที่ได้สุ่มตรวจในหลายพื้นที่ทั่วทั้ง จ.ปทุมธานี คาดว่าประมาณ 1 เดือนจะสามารถควบคุมได้

'แสงค์' ลุ้นนั่งรมว.ศธ.-ดีอีเอส

ป้อมนัดพบชร.ถก2มี.ค. ขอเคลียร์ปมปรับครม. อนุทินไม่ไวใจ 'ดาวฤกษ์' '3 ช' ฝุ่นตลบขออัปเกรดนั่งรัฐมนตรีว่าการ 'เสียแสงค์' มีลุ้นเก้าอี้ ศธ.-ดีอีเอส (อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 1

ลุ้นนั่งรมว.

'บิกตู'หน้าตึงปิดตอบปรับครม.

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่สถาบันข่าวคนรา ดูร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการเชิญตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลเข้าหารือ

โดยเมื่อผู้สื่อข่าวตั้งคำถามดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์มีสีหน้าไม่พอใจ ก่อนจะเดินไปที่รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับ จากนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีของกลุ่มมวลชน "REDEM" นัดเดินเท้าจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังบ้านพักที่ ร.1 รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว ก่อนขึ้นรถกลับออกไปทันที

'ไผ่'ยันพรรคยังไม่ถกเก้าอี้รมต.

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการผลักดันให้ขึ้นนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงกรณีนี้ อย่างไรก็ตามเคยบอกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่มีใครไปก้าวล่วงได้

สำหรับรายชื่อที่ปรากฏมานั้น นายไผ่กล่าวติดตลกว่า เห็นมีชื่อมาทุกคน ซึ่งไม่ทราบจริงๆ และไม่สามารถตอบได้ เพราะยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน ทั้งนี้ต้องรอการประชุมกันในวันอังคารที่ 2 มีนาคมก่อน และยืนยันว่าภายในพรรคยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน เนื่องจากเป็นช่วงที่ ส.ส.ปิดสมัยการประชุมและมีการลงพื้นที่กัน ทั้งนี้ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม จะมีการประชุม ยังไม่ทราบ

ว่าจะเป็นการประชุมในวาระใด ทราบเพียงแค่ว่ามีการประชุม เพราะมีการแจ้งมาล่วงหน้าเท่านั้น

'ชัยวุฒิ'ไม่ทราบเรื่องเก้าอี้รมช.

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และรองเลขาธิการพรรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เสนอให้ตนนั่งตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยแทนตำแหน่งที่ว่างลงว่า ไม่ทราบ เพราะยังไม่มีการสรุปและยังไม่ถึงจุดนั้น คนก็คาดเดากันไป ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายในพรรค ทั้งนี้ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ยังไม่ทราบว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งอาจจะมีการ ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ด้วยที่จะมีการเรียกมาสอบข้อเท็จจริงในวันจันทร์ที่ 1 และวันอังคารที่ 2 มีนาคม แต่ในขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวุฒิเป็นอีก 1 แคนดิเดตที่อาจจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการ เพราะเป็นบุคลากรของนายทุนที่ให้การสนับสนุนพรรค พปชร.

'บุญยิ่ง'ปิดตอรองตำแหน่ง

นางบุญยิ่ง นิติกานุจนา ส.ส.ราชบุรี พรรค พปชร. กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าถูกเสนอชื่อชิงเก้าอี้รัฐมนตรีที่ว่างลงว่า เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนคาดเดากันไปเอง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของช่วงที่จะมีการปรับ ครม. ตอนนี้มีความสุขกับการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. เป็นตัวแทนของชาวบ้านและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ไม่เคยไปเรียกร้องหรือตอรองเรื่องตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันเองภายในพรรค ซึ่งการพิจารณาตำแหน่งต่างๆ นั้น เป็นเรื่องที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และผู้ใหญ่ภายใน

พรรคจะพิจารณาหาผู้ที่เหมาะสมมากที่สุดก่อนที่จะนำชื่อส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

3ช.วิ่งขยับนั่งรัฐมนตรีว่าการ

รายงานข่าวจากแกนนำพรรค พปชร.แจ้งว่า ในวันที่ 2 มีนาคม จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่จะมาทำหน้าที่รัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ของนายณัฐวุฒิ ใสสุเกียรณ และตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ซึ่งในโควตาดังกล่าว พรรคแสดงเจตจำนงต้องการให้เป็นโควตาของคนในพรรค เพราะการปรับ ครม. ครั้งที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคนนอกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้ว

ดังนั้นในครั้งนี้อาจจะมีการสลับเปลี่ยนหลายตำแหน่ง อีกทั้งมีความพยายามของ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการของพรรค หรือ 3 ช. ที่ต้องการขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการ ทั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ น.ส.ณฤมล กัญญาอินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มักจะเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. อย่างต่อเนื่องที่มูลนิธิปารอยต่อฯ

'เสียแสงค์'มีลุ้นนั่งเก้าอี้ศธ.

รายงานข่าวแจ้งว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในครั้งนี้อาจจะมีการปรับตำแหน่งให้กับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อน เนื่องจากนายอนุชาเป็นเลขาธิการพรรค และทำงานให้พรรคอย่างต่อเนื่องซึ่งนายอนุชาอาจจะได้ปรับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงดีอีเอส เพื่อให้ทัดเทียมกับเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นที่ได้นั่งอยู่ในกระทรวงใหญ่ ส่วนตำแหน่งอื่นนั้น ต้องรอให้ พล.อ.ประวิตรตัดสินใจอีกครั้ง

แหล่งข่าวจากแกนนำพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่า วันที่ 2 มีนาคมนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคในเวลา 16.30 น. เพื่อหารือถึงการปรับคณะรัฐมนตรี

‘จรินทร์’ไม่ได้ยินสูตรแลกกระทรวง

ที่มีสยิด กามาตุคติน บ้านไสเจริญ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่าการปรับ ครม. จะมีการแลกเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีข้ามกระทรวงว่า ยังไม่ได้ยินการปรับ ครม. ในสูตรดังกล่าว ขอให้ไปสอบถามจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค เพื่อมีการประสานมา ทั้งนี้ การเจรจาเรื่องใดก็ตามกับพรรคร่วมรัฐบาล ได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัยและนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเป็นตัวแทนพรรคในการเจรจา โดยตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากนายเฉลิมชัย ว่านายกรัฐมนตรีให้ส่งรายชื่อรัฐมนตรี ในโควตาพรรคเมื่อใด และคงต้องรอหลังการหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราชก่อน

ด้านนายนิพนธ์กล่าวถึงการปรับ ครม. ในตำแหน่ง รมช.คมนาคม จำเป็นต้องเป็นโควตา จ.สงขลาหรือไม่ ว่า ไม่จำเป็น แต่ถือเป็นโควตาภาคใต้ ส่วนจะเป็นใคร สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับประมุขของพรรค

‘เฉลิมชัย’รอนายกฯส่งสัญญาณ

ที่สถาบันบาราศนราดูร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนของพรรค ปชป. ว่า ยังไม่มีอะไร นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรอย่างเป็นทางการ ส่วนกรณีที่ไม่ไปพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการปรับ ครม. แต่เป็นการไปพูดคุยส่วนตัว พูดคุยกันมาตั้งแต่ก่อนร่วมรัฐบาล และปกติก็คุยกันมาตลอด และบังเอิญวันนั้น มาตรวจโควิดที่กระทรวงสาธารณสุขก็เลยแวะมาทักทายกันตามปกติ

เมื่อถามว่า โควตาพรรค ปชป.ยังเหมือนเดิมหรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า คงต้องรอดูแต่ก็คิดว่า เป็นเช่นนั้น ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะแลกเปลี่ยนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นั้น อย่าเพิ่งไปคาดเดารอนให้นายกฯส่งสัญญาณให้ชัดเจนก่อน จากนั้นพรรค ปชป.จึงจะมีการประชุมกัน

ปชป.รอดกกก.บห.เพี้ยนรมต.ใหม่

ขณะที่ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวถึงการสรรหารัฐมนตรี ในโควตาพรรค ปชป. ที่ว่างลงแทนนายถาวร เสนเนียม ว่า ขณะนี้

มีการคุยกันในพรรคแล้วแต่คงต้องรอกันนิดหน่อย แต่ทั้งหมดนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของพรรค โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.ซึ่งข้อบังคับของพรรคได้ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องคำนึงถึงภูมิภาคและการทำงานที่ต้องเป็นคนทำงานให้พรรคมาตลอด และเป็นคนที่ได้รับการยอมรับของ ส.ส.

เมื่อถามว่า มีกระแสว่ามีชื่อ นายสาธิต วงศ์ทองเดย ส.ส.ตรัง จะมาเป็นรัฐมนตรีแทน นายถาวร นายสาธิตกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องเอาไปพิจารณาในที่ประชุม ซึ่งมีการเสนอชื่อและถกเถียงกันว่าใครจะมีความเหมาะสม

เมื่อถามว่า นายถาวร เสนเนียม ถือเป็นโควตาในสัดส่วนภาคใต้หรือไม่ นายสาธิตกล่าวว่า ไม่แน่ใจ แต่นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น มาจากโควตาของภาคใต้ แต่สุดท้ายก็ต้องมาพิจารณา ร่วมกัน ทั้งภูมิภาคและคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

เมื่อถามต่อว่า นายสาธิตจะขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือไม่ นายสาธิตกล่าวว่า “ไม่มีเรื่องนี้ขอยุ่ที่เดิม”

‘วราวุธ’ยืนยันยังอยู่ทส.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวพรรค ชทพ. ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดโควตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนว่า ในช่วงที่มีการปรับ ครม.ก็จะมีหลายฝ่ายที่อยากขยับขยายกระทรวง ส่วนตัวยังคงเต็มที่กับการทำงานที่กระทรวงทรัพยากร 1 ปี 8 เดือน และยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ชาวลิทที่เพิ่มขึ้นก็ต้องปล่อยให้มีการลือกันไป เพราะตามข้อเท็จจริงหากจะมีการสลับกระทรวงพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องมีการหารือกันก่อน

นายวราวุธกล่าวต่อว่า สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ของนายประภัตร โพธสุธน นั้น นายประภัตรยังคงมุ่งมั่นในการทำงานที่ ลงพื้นที่พบกับเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตร และการปลูสดัวของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ยืนยันด้วยว่า 2 รัฐมนตรีจากพรรคชาติไทยพัฒนา ที่มท ในการทำงานกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการอีกมา หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ พรรคร่วมจะต้องมีการพูดคุยกันก่อน

‘นิกร’อัดพวกโยนหินสร้างทาง

นายนิกร จ้างง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ยืนยันข่าวดังกล่าวไม่จริง ยังไม่มีการเปลี่ยนกระทรวงในส่วนของพรรค เพราะนายวราวุธยังมีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมาย และยังทำงานเอาจริงเอาจังอยู่ ขณะที่ฝ่ายแกนนำรัฐบาลก็พอใจในผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนายวราวุธ กระแสข่าวที่เกิดขึ้นไม่ถือเป็นการโยนหินตามทาง แต่เป็นการโยนหินเพื่อสร้างทางทางการเมืองในสถานการณ์เช่นนี้ต่างหาก

‘เสี่ยหนู’ปิดตอบโต้โควตาเพิ่ม

ที่สถาบันบาราศนราดูร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่นายกรัฐมนตรีระบุให้พรรคร่วมรัฐบาลหารือกันว่า ยังไม่มี เรื่องนี้ไม่ต้องคุยเพราะเข่าใจกันอยู่แล้ว ทุกอย่างอยู่ที่สปีดของการทำงานร่วมกันอยู่แล้วอย่าไปให้ความกังวลในสิ่งที่ไม่ควรกังวล ขอตอบแบบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่าไม่รู้

เมื่อถามว่า ในอนาคตหาก ส.ส.ก้าวไกล 4 มาร่วมพรรค ภท.จะทำให้โควตารัฐมนตรีเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เรามาทำงานให้กับบ้านเมืองและประชาชนเรื่องโควตาจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับพรรค

ชัดข้ออ้างดาวฤกษ์ฟังไม่ขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า ปัญหาแคลงใจเรื่องการงดออกเสียงให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการพรรค ภท. ของ ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ จบหรือยัง นายอนุทินกล่าวเสียงดังว่า “ยังไม่จบ เชื่อว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาก็คุยกัน เพราะเป็นมารยาทการอยู่ด้วยกันระดับผู้ใหญ่บางทีพูดกันด้วยญาณติกว่า ไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องไปโวยวายอะไร สมมุติว่า ส.ส.ภูมิใจไทยทำอะไรไม่ถูกต้อง ชัดซิมมติพรรคไม่เชื่อฟังพูดก็แล้วขอร้องอย่างไรก็แล้ว ก็ยังทำอยู่ ผมก็ต้องจัดการในวิธีการของผม ส่วนหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นๆ ก็ต้องมีวิธีการในวิถีทางของท่านเราต้องไม่ก้าวก่ายกันแต่ที่สำคัญเราต้องอธิบายต่อกันและกันได้” นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามว่า คำอธิบายของกลุ่มดาวฤกษ์ที่ออกมาชี้แจงฟังไม่ขึ้นใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับพรรค ภท.ต้องบอกว่าฟังไม่ขึ้น เพราะถ้าสิ่งที่เขาทำถูกก็หมายความว่า ส.ส.ที่เหลือของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โหวตผิดหมดหรือ “คนร้อยกว่าคนโหวตแบบนี้แล้ว 7 คนโหวตอีกอย่าง

กลายเป็นร้อยคนผิด แล้ว 7 คนถูกก็ให้มันรู้ไป”

ลั่นขอโทษก็สายไปแล้ว

เมื่อถามว่า การที่นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค พปชร.ออกมาแถลงข่าวและ ยกมือไหว้ขอโทษ ยังไม่เพียงพอหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มี มีแต่ตนยกมือไหว้นายอนุชา และนายอนุชาไม่ใช่คนที่ผิด เหมือนน้อง มาตีหัวตน แล้วอีกคนมาขอโทษมันเกี่ยวอะไรกัน

เมื่อถามว่า กลุ่มดาวฤกษ์ควรต้องแสดงท่าที การรับผิดชอบให้ชัดเจนมากกว่านี้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เราตั้งใจเรื่องการอยู่ร่วมกันทุกคนก็ต้องไปดูแลตนเอง เมื่อถามว่า หากกลุ่มดาวฤกษ์ยังอยู่พรรค พปชร.ก็จะยังไม่ไว้วางใจหรือไม่ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ไม่เคยไว้วางใจกลุ่มดาวฤกษ์อยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า หากกลุ่มดาวฤกษ์มาขอโทษ นายอนุทินกล่าวว่า “a little too late” (เรื่องมันสายไปแล้ว) เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า too late หรือตุเรศ นายอนุทินกล่าวว่า ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

เมื่อถามว่า จะยื่นคำขาดว่ากลุ่มดาวฤกษ์ต้อง ลาออกจากพรรค พปชร.หรือไม่ นายอนุทิน ปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าว พร้อมสายัณห์ระ กอนระบุว่า บ้านใครบ้านมัน

‘จรินทร์’ ยกทีมหาเสียงเมืองคอน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ร.มว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วย นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ คุณหญิงกัญญา โสภณพนิช และนายปริชญ์ พานิชรักษ์ รองหัวหน้าพรรค รวมถึงคณะ ส.ส.ของพรรค และนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช เดินทางไปพบปะและรณรงค์หาเสียงกับประชาชนที่บริเวณ ตลาดกอโบว์ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โดย นายจรินทร์เดินทางแนะนำตัวผู้สมัครกับบรรดาพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดดังกล่าว ขณะเดียวกัน นายจรินทร์ได้อุดหนุนซื้อ พืชผักผลไม้ไปรับประทานด้วย จนแม่ค้าในตลาดเอ่ยชมว่าไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนเดินทางหาเสียง และช่วยซื้อของไปด้วยเหมือนนายจรินทร์เลย

จากนั้น คณะของนายจรินทร์ได้เดินทางต่อไปที่มัสยิดกามาตุตดิน บ้านโสดเจริญ อ.พระพรหม โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รรมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ร่วมสมทบ โดยได้พบปะกับโต๊ะอิหม่ามและพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ ก่อนจะเดินทางต่อไปพบปะประชาชนที่ตลาดนัดเย็นที่ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ นายจรินทร์ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปปราศรัยใหญ่ของพรรคในช่วงโค้งสุดท้ายของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อมว่า การจัดปราศรัย

ใหญ่ในวันที่ 4-5 มีนาคมนี้ ในพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยพรรคจะชูแนวทางการหาเสียง “คนของเรา พรรคของเรา” พรรคจะปราศรัยอย่างตรงไปตรงมา เพื่อเน้นความเป็นพรรค และเน้นผู้สมัคร รวมถึงการทำงาน ของพรรคในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนและเกษตรกรชาวสวนยาง ปาล์ม และสวนผลไม้ใน จ.นครศรีธรรมราช ที่พอใจกับนโยบายประกันรายได้โดยพรรค พร้อมทั้งจะเดินหน้านโยบายต่อไป และเรามั่นใจว่าประชาชนชาวนครศรีธรรมราชในเขต 3 จะให้การสนับสนุนพรรค และเลือกนายพงศ์สินธุ์ ผู้สมัครของพรรคจากการลงพื้นที่ตลอด 2 วัน เห็นได้ชัดจนว่าพรรค ปชป. ยังอยู่ในใจชาวนครศรีธรรมราช ทุกพื้นที่และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

พท.เตรียมส่งผู้สมัครชิงชุมพร

ที่พรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 ชุมพร แทนนายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ถูกศาลอาญาดัดลืบทิศทางการเมืองว่า ในวันที่ 2 มีนาคมนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะประชุมเพื่อหารือเรื่องการส่งผู้สมัครในเขตดังกล่าว เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าว ไม่ใช่พื้นที่เก่าที่พรรค พท.เคยส่ง จึงต้องรอดูความพร้อมก่อน

เมื่อถามถึงกรณีการรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นร้อง รัฐมนตรี หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อองค์กรอิสระ นายประเสริฐกล่าวว่า เบื้องต้นพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือเรื่องข้อมูลเวลา 10.00 น. ในวันที่ 2 มีนาคมนี้ ทั้งนี้ในส่วนของตนที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีการทุจริตงูมืองนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นจะสามารถดำเนินการได้ภายในสัปดาห์นี้ ขณะนี้กรณีของนายกช ยังต้องรวบรวมข้อมูลอีกเพียงเล็กน้อยคาดว่าจะยื่นต่อ ป.ป.ช.ได้ในสัปดาห์ถัดไป

นายประเสริฐกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในวันที่ 2 มีนาคมนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่เรียกผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการไปชี้แจงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะฝ่ายค้านเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญควรเปิดกว้างให้บุคคลเข้าให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณามากกว่านี้

‘เสธ.อู๋’ ห่วงศาลพิจารณารธน.

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีนี้ที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลต่อท่าทีของ ส.ว.ในการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระ 3 ว่า ขณะ

นี้ตัวแปรสำคัญก่อน ส.ว.คือ ศาลรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็ต้องทำตามนั้น หากผ่านศาลรัฐธรรมนูญจึงจะมาถึงการพิจารณาวาระ 3 ในวันที่ 17-18 มีนาคม จึงยังตอบไม่ได้ ทั้งนี้ หากดูจากเนื้อหาสาระร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านวาระ 2 ถือว่ามีความใกล้เคียงกับวาระ 1 แต่มีต่างกันอยู่บ้าง ที่สำคัญคือเรื่องที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 200 คน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะพลิกผัน แทนที่จะใช้ร่างของรัฐบาล กลับไปใช้ร่างของฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ฝ่าย ส.ว.หรือรัฐบาล อาจไม่เห็นด้วยจำนวนหนึ่ง เพราะบางคนมองว่าควรมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาด้วย หากเลือกตั้งทั้งหมด 200 คนหน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้ อีกทั้งกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญก็ยังตั้งจากบุคคลทั้ง 200 คน จึงเป็นประเด็นที่สำคัญกับการตัดสินใจของการพิจารณาในวาระ 3 ส่วนตัวมีความเป็นห่วง เพราะเสียงมันจะแตกจากที่เคยโหวตวาระ 1 หรือไม่

เมื่อถามว่า มีความกังวลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ พล.อ.เลิศรัตน์กล่าวว่า เป็นห่วงมากเลย เพราะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้ส่งความเห็นมาทั้ง 4 คน อย่างน้อยเชื่อว่า 2 คน ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขฉบับ เพราะฉะนั้น หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นคล้อยตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ โอกาสที่ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านได้ก็ค่อนข้างน้อยมาก จึงมีความเป็นห่วงมากกว่าการพิจารณาในวาระ 3 เสียอีก

“หากผ่านวันที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไปได้ ค่อยไปดูแนวโน้มและทำที่ต่างๆ ภายหลัง ตอนนี้อย่าเพิ่งไปกังวลในการพิจารณา วาระ 3 เลย มากังวลเรื่องการตีความของศาลรัฐธรรมนูญก่อนดีกว่า” พล.อ.เลิศรัตน์กล่าว

‘ค่านูณ’ พร้อมโหวตผ่านวาระ 3

นายค่านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีเดียวกันว่า เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงแก้ไขอยู่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญ 2560 หมายถึงว่านอกจากเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้ว จะต้องมีส่วน ส.ว. อย่างน้อย 1 ใน 3 เหมือนในวาระ 1 ดังนั้น ย่อมมีสิทธิกังวลได้ ประกอบกับการแปรญัตติวาระ 2 ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไปตามที่ ส.ว.จำนวนหนึ่งขอแปรญัตติหรือขอสงวนความเห็นไว้ก็อาจจะคิดได้ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าสมาชิก ส.ว.ทุกคนต้องใช้

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 1 มีนาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15695

Col.Inch: 171.90 Ad Value: 189,090

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 15

PRValue (x3): 567,270

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'แสงศ'ลนหนังรทว.ศธ.-ดีอีเอส

วิจารณ์ญานในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึ่ง
ส่วนตัวก็เชื่อในวิจารณ์ญานของสมาชิกทุกคน
นายค่านุณกล่าวต่อว่า ส่วนตัวมีความ
ชัดเจนว่าเมื่อโหวตรับหลักการในวาระ 1 แล้ว
ก็จะเห็นชอบในวาระ 3 ซึ่งการตัดสินใจของ
ส.ว.ในวาระ 3 ไม่ได้เป็นสิทธิขาดของสมาชิก
รัฐสภาทุกคน ต่อให้ผ่านมติในวาระ 3 ก็ต้อง
ไปประขามติอยู่ดีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภา
ไม่ได้ถือเป็นที่สุดหรือเป็นที่เด็ดขาด จึงไม่
เห็นเหตุผลอะไรที่ว่าจะไปขวางทางการตัดสินใจ
ของประชาชนจากการประขามติ นอกจาก
การประขามติแล้ว ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่ม
เติมฉบับนี้ก็ยังคงต้องมีการเลือกตั้ง ส.ส.อีก
1 ครั้ง และเมื่อ ส.ส.จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ
เสร็จแล้ว ก็จะต้องไปประขามติอีกครั้ง ตั้ง
นั้นหลังจากวาระ 3 แล้วก็ต้องมีการตัดสินใจ
จากประชาชนอย่างน้อย 3 ครั้งถึงจะได้ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้
“สิ่งที่ผมเป็นห่วงคงไม่ใช่วิจารณ์ญานของ
สมาชิกรัฐสภาในวาระ 3 ขณะนี้ให้ความสำคัญ
มากคือการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถือเป็น
ด่านแรกที่ต้องดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา
เรื่องนี้อย่างไร” นายค่านุณกล่าว